

## ดาวพงษ์สุดทน จ่อฟ้องแบงก์ ออมเงินฝาก 2.1 พันล.

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558

"ดาวพงษ์" จ่อฟ้องแพ่งธนาคารแห่งหนึ่ง ถ้าไม่ยอมคืนเงินฝาก 2,100 ล้านบาทให้ สกสศ.ภายใน 15 วัน เผยเคยทวงถามหลายครั้ง แต่ยั้งไม่ยอมคืนเงิน พร้อมให้อีกาส บ.หนองคายนายอยู่ชิตเสนตาย 11 ม.ค.59 แจงกรณีราคาหุ้น

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.) ว่า ที่ประชุม สกสศ.ได้รายงานถึงกรณีที่นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะเลขาธิการ สกสศ.ได้ยื่นโน้ตिसแจ้งให้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อให้ดำเนินการคืนเงินจำนวน 2,100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายให้กับ สกสศ. เนื่องจากตรวจสอบพบแล้วว่ามีการอนุมัติ ปิดบัญชีและเบิกถอนเงินของ สกสศ.ที่ฝากไว้กับธนาคารดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากธนาคารดังกล่าว ดังนั้นหากครบกำหนดนับจากวันที่ยื่นหนังสือไปประมาณ 15 วัน ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางธนาคาร ก็อาจต้องดำเนินการฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกเงินคืน เพราะตอนนี้ สกสศ.เองก็มั่นใจหลักฐานที่มี

"และเรื่องการตรวจสอบกรณี สกสศ.ซื้อหุ้นบริษัท หนองคายนายอยู่ จำกัด ในโครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานชุมชน บ้านป่าตอง ต.โพนสว่าง อ.เมือง จ.หนองคาย มูลค่าความเสียหายประมาณ 800 ล้านบาทนั้น สกสศ.ได้นัดให้บริษัท หนองคายนายอยู่ ให้เขาชี้แจง กรณีที่ให้ สกสศ.ซื้อหุ้นสูงกว่าราคาพาร์ จากราคาหุ้นละ 10 บาท เป็น 25 บาท รวมถึงดูว่าเงินส่วนต่างดังกล่าวยังอยู่หรือไม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ซึ่งผมจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้าย หากยังไม่เขาชี้แจงและไม่มีความชัดเจน ก็ขอให้ สกสศ.ไปแจ้งความฐานฉ้อโกงไว้ก่อน" รมว.ศธ.กล่าว

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมองค์การการค้าของ สกสศ.นั้น ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการในช่วงปี 2558 พบว่า ผลประกอบการเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตัวเลขขาดทุนอยู่ที่ 135 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีตัวเลขขาดทุนถึง 445 ล้านบาท ส่วนจำนวนหนี้สินนั้นยังอยู่ที่ตัวเลขเดิม คือประมาณ 5,000 กวาลานบาท มั่นใจว่าปี 2559 จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ตนยังได้เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบกรณีหนังสือถูกโอนเข้าคลังไม่ครบตามจำนวนจริง มีหนังสือสูญหาย 5.3 แสนเล่ม โดยคณะกรรมการบริหาร อค. ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน มีมติให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) ในฐานะผู้อำนวยการองค์การการค้าของ สกสศ. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้เกี่ยวข้องของตามกระบวนการผลิต ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า โดยขอให้เร่งสอบสวนและกลับมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป ขณะเดียวกันยังให้เร่งตรวจสอบเรื่องการรับฝากอุปกรณ์แต่งกายลูกเสือ เช่น เข็มขัดลูกเสือ หมวกลูกเสือ ผ่าพันคอลูกเสือ วอลกกิล ไซแบบหนังสือนำตาลู มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท ว่าเป็นของที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตอย่างถูกต้องหรือไม่ และการรับฝากของอดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าของ สกสศ. มีการเก็บค่าเช่า มีคาร์รับฝาก และเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่.

ที่มา [ไทยโพสต์ วันที่ 29 ธันวาคม 2558](#)